

ประเพณีมอบโล่สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556
งานเสวนาวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556



วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาวิชาการ และประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556

โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ได้ให้เกียรติเป็น ประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและกล่าวเปิดงานเหมือนเช่นเคย ในปีนี้มีผู้ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ที่มีคุณค่า 4 ท่าน ได้แก่ คุณฉัตรวดี วิจารณ์จักร ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรปฎิรูปที่ดินเกษตรวิสัยหนึ่ง จำกัด, คุณเรืองโร ร่องวงศ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด, คุณสรวิทย์ จิรานันท์สิริ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด และ คุณจรินทร์ ภูษณะภิบาลคุปต์ ประธานกรรมการร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จำกัด โดยทั้ง 4 ท่าน ได้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการสหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ชีวิตของคณะกรรมการสรรหาสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

ในส่วนของสหกรณ์ที่มีคุณค่ามีสหกรณ์ที่ได้รับ โล่ประกาศประกาศเกียรติคุณกลุ่มองค์กร ที่มีอัตลักษณ์สหกรณ์และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของการเป็นธุรกิจฐานสังคมอย่างแท้จริงเพื่อเป็นแบบอย่าง ได้แก่ กลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพ จังหวัดจันทบุรี, กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน จังหวัดนครปฐม และกลุ่มเครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร

สำหรับการจัดเสวนาทางวิชาการ ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ครบรอบ 8 ขวบปีของการดำเนินงานและร่วมฉลองการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปีเพื่อเป็นตัวแบบของนักสหกรณ์และสหกรณ์และสหกรณ์ที่เห็นถึงคุณค่าในอุดมการณ์สหกรณ์ ภายในงานยังมีนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและจำหน่ายสินค้าจากเครือข่ายจากศูนย์เรียนรู้มีชีวิตทั้ง 4 แห่งมาให้ผู้ร่วมงานเลือกซื้อ คือศูนย์เรียนรู้ตลาดสุขใจ ศูนย์เรียนรู้ข้าวคุณธรรม ศูนย์เรียนรู้ Farmer shop และบู๊ทจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากข้าว บริษัทบีเอสซีเอ็มฟู้ดส์ จำกัด

ประเพณีพิธีเปิดสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่ 8 วันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

งานประชุมวิชาการและประกาศเกียรติคุณ นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2556

ในภาคเช้าเป็นการเสวนาในหัวข้อ”นำสหกรณ์สู่การเป็นธุรกิจฐานสังคม” โดยมี คุณณาตยา แว่ววิรุคุดต์ บรรณาธิการข่าวสังคมและนโยบายสาธารณะ Thai PBS เป็นผู้ดำเนินรายการ มี ดร. มิชัย วีระไวทยะ นายกสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน, ดร.ลีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ดร.วีรชัยนาทวิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคุณสุชาดา ชูบุรณ์ ประธานกรรมการโรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ และ ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒนา ร่วมเสวนา



ในภาคบ่ายเป็นพิธีการมอบเกียรติบัตรแก่ชาวนาใน 4 พื้นที่ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ โดย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทางสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมดำเนินโครงการวิจัยนำหลักสูตรนำร่องไปใช้ใน 4 พื้นที่ดังกล่าว

หลังจากนั้นเป็นการเวทีเสวนาวิชาการ “นวัตกรรมนำสู่การพัฒนา” โดยผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้ร่วมเสวนาคือคุณศศิธร วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์, คุณบุญเกิดภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด คุณอรุณ นวราช กรรมการผู้จัดการโรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์, คุณวินัย เมฆคำ ผอ.กลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร ส.ป.ก. ,คุณนิคม เพชรผา เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม และคุณมนัส ชูผกา สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าวหงส์ทอง (กลุ่มเจียเม็ง) จำกัด โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวทีได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ

ภายหลังการเสวนา ผศ.ดร.ณรงค์ กู้เจริญประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ได้กล่าวปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายรูปกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นที่ระลึกร่วมกัน

